



ประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในตำแหน่ง ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร และได้ดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อวัดความรู้ ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 แล้ว นั้น

สำนักงานฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

1. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 1701 ชั้น 17 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ดังรายละเอียดตามที่ระบุไว้ใน เอกสารแนบท้ายประกาศ 2

2. ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฯ ต้องแสดงเอกสารยืนยันการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบ 2 เข็ม หรือต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่มีผลยืนยันจากสถานพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการ ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันสัมภาษณ์ โดยนำหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันสัมภาษณ์ด้วย

สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกลูกจ้างฯ เห็นสมควรเท่านั้น โดยผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบและการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามวัน เวลาที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกลูกจ้างฯ มีอำนาจตีความและวินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ การตีความหรือวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือกลูกจ้างฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

(นายวีระพงศ์ มาลัย)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ส่วนบริหารงานบุคคล

โทร 0 2298 3108

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

1. ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร

ปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 1 ราย

รหัสประจำตัวสอบ

ชื่อ - สกุล

1002

นาย

รุ่งโรจน์

กิจทวีวัฒนา



กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
 ณ ห้องประชุม 1701 ชั้น 17 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 อาคารทีเอสทีทาวเวอร์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

วันที่	ตำแหน่ง	เวลา	รหัสประจำตัวสอบ	สถานที่สอบ
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565	ผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร	09.00 – 10.00 น.	1002	ห้องประชุม1701

หมายเหตุ: ผู้สมัครทางระบบออนไลน์ โปรดนำใบสมัครและเอกสารการสมัคร มายื่นในวันสัมภาษณ์ด้วย

